

Số: /SNNPTNT-CCKL

Gia Lai, ngày

tháng 11 năm 2021

V/v tăng cường thực hiện các biện  
pháp quản lý, bảo vệ rừng

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Văn bản số 1640/UBND-NL ngày 26/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo số 94-TB/VP và Thông báo số 222-TB/VP của Tỉnh ủy liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng, giao đất giao rừng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

### **1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố**

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 38-CTr/TU, ngày 29/3/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 3671/KH-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Kết luận số 422-KL/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, Văn bản số 1294/UBND-NL ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận số 422-KL/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các ngành chức năng của huyện, thị xã, thành phố phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và đơn vị chủ rừng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn quản lý. Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật mà không phát hiện, ngăn chặn và có biện pháp xử lý hiệu quả.

Chỉ đạo Công an huyện, thị xã, thành phố khẩn trương điều tra các vụ án hình sự về lâm nghiệp đã khởi tố để sớm đưa ra xét xử nhằm giáo dục, răn đe phòng ngừa chung.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng chưa có chủ, đang giao cho UBND cấp xã quản lý; thường xuyên tổ chức các

đợt kiểm tra, truy quét, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm.

Trên cơ sở Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng tỉnh Gia Lai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, chủ động rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng nhằm bảo vệ tốt diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn quản lý; đặc biệt là diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng đã đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu.

## **2. Chi cục Kiểm lâm**

Chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lâm nghiệp.

Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã và Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn có hiệu quả; chỉ đạo, triển khai công tác giao đất, giao rừng năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 đạt mục tiêu đề ra. Thực hiện tốt vai trò hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động lâm nghiệp và thực thi pháp luật theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm lâm. Phối hợp quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiện có; đặc biệt là diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nội dung phối hợp giữa Kiểm lâm địa bàn, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng và cán bộ xã trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 209/QĐ-SNNPTNT ngày 06/4/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các quy chế, kế hoạch phối hợp đã ký kết với đơn vị chủ rừng, chính quyền xã, cơ quan chức năng của huyện, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và đề ra các biện pháp phối hợp trong thời gian tới. Phối hợp chặt chẽ với Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện và các cơ quan chức năng trong việc điều tra, truy tố các đối tượng phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật đã khởi tố vụ án hình sự trong thời gian qua để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR, Đoàn Kiểm tra liên ngành của tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng của huyện và đơn vị chủ rừng tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; nhất là tại các khu vực rừng giáp ranh với các tỉnh Đắk Lắk, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum.

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn quản lý nhưng không có biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả.

### 3. Các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng để cho cộng đồng dân cư, người dân trên địa bàn hiểu, đồng thuận, cùng chung sức bảo vệ. Tổ chức bố trí hợp lý, hiệu quả các tổ, chốt/trạm bảo vệ rừng để tăng cường quản lý bảo vệ rừng trên lâm phần quản lý. Khi phát hiện vụ việc vi phạm pháp luật về lâm nghiệp xảy ra trên lâm phần quản lý, phải lập biên bản kiểm tra, bảo vệ hiện trường, bảo quản tang vật, báo cáo và bàn giao kịp thời cho cơ quan, người có thẩm quyền để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cập nhật kịp thời, đầy đủ theo quy định các biến động về rừng và đất lâm nghiệp. Thực hiện đúng quy định của nhà nước về giao khoán bảo vệ rừng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng thực hiện tốt cam kết bảo vệ rừng, không để xảy ra tình trạng rừng giao khoán bị chặt, phá trái phép.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nội dung phối hợp giữa Kiểm lâm địa bàn, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng và cán bộ xã trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 209/QĐ-SNNPTNT ngày 06/4/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn quản lý nhưng không có biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, CCKL.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Hoan**